



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ได้มีประกาศกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยดำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการ
สมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๗๘ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖, ๗ และ ๘
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
รุ่นที่ ๗๔ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในการสอบคัดเลือกบุคคล
ทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
รวม ๗๘ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนวก ก .

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังกล่าว จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น
หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบ
รายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบตามประกาศนี้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันและ
เวลาราชการ โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. แบบคำร้องขอเป็นผู้เข้าสอบ (แบบคำร้อง ๑)
๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
๓. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
ปรากฏว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้มีสิทธิสอบจริง จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศ
รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

/ผู้สมัครสอบ...

ผู้สมัครสอบมีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้านาม ชื่อ สกุล ในประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน หากพบปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล โดยมีหลักฐานประกอบด้วย ดังนี้

๑. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (แบบคำร้อง ๒)

๒. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

๓. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

โดยให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้ที่กองอำนวยการสอบประจำสถานที่สอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. เพื่อขออนุญาตเข้าห้องสอบ

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ตามสถานที่สอบ ดังนี้

วัน เวลา สอบ	สถานที่สอบ	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ ประจำวิทยาเขต ชัยภูมิ	๐๐๐๑ ถึง ๐๐๗๘	รายละเอียดที่นั่งสอบ ตามเอกสารแนบ ผนวก ข.

๒. เมื่อผู้สมัครเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) แล้ว ถ้าผู้สมัครสอบรายใดได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อให้ทราบต่อไป

ค. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)

ใช้วิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

๑.๑ ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่มีผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส่งหลักฐานหรือผลการตรวจ ที่กลุ่มไลน์ : “แจ้งข้อมูลข่าวสารผู้สมัคร (อสพ.) รุ่นที่ ๗๔ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ” ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อจะให้ผู้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสอบห้องสอบที่แยกเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๑.๒ ให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ) ด้วยวิธีตรวจแบบ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ ส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

กรณีผู้เข้าสอบให้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองโดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวันเวลา ในการตรวจ ทั้งนี้ ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A๔ ส่งให้ส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าว มาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ